

## Tập huấn Thông tin Sở hữu Công nghiệp tại Đại học Duy Tân

Trong hai ngày 16 và 17/12/2016, Đại học Duy Tân đã phối hợp với Phòng Thông tin - Cục Sở hữu Trí tuệ tổ chức Khóa Tập huấn về Thông tin Sở hữu Công nghiệp (SHCN) tại Phòng 301 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Khóa tập huấn có sự tham dự của các chuyên viên đến từ Phòng Thông tin - Cục Sở hữu Trí tuệ cùng đông đảo sinh viên Đại học Duy Tân.



*ThS. Nguyễn Lê Kim cung cấp cho sinh viên Duy Tân*

*những thông tin cơ bản nhất về SHCN...*

Khóa tập huấn Thông tin SHCN là chương trình thuộc đề án “Kết nối và khai thác hiệu quả thông tin SHCN” của Cục Sở hữu Trí tuệ. Khóa tập huấn được triển khai ở các Sở Khoa học & Công nghệ, các doanh nghiệp cùng nhiều trường đại học trong cả nước. Tham gia vào khóa tập huấn, sinh viên Duy Tân đã được cung cấp những thông tin cơ bản nhất về Thông tin Sở hữu Công nghiệp như: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của Thông tin SHCN; Các dạng cơ bản của Thông tin SHCN; Các nguồn Thông tin SHCN; Cách khai thác và sử dụng Thông tin SHCN. Theo đó, Thông tin SHCN là thông tin kỹ thuật và thông tin pháp lý về các đối tượng SHCN đã được nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ hoặc đã được các Cơ quan SHCN quốc gia và các Tổ chức SHCN quốc tế cấp Văn bằng bảo hộ theo định kỳ. Thông tin SHCN được định dạng thống nhất và có thể tiếp cận ở dạng giấy hoặc điện tử. Các dạng Thông tin SHCN gồm: Thông tin sáng chế & giải pháp hữu ích, Thông tin kiểu dáng công nghiệp và Thông tin nhãn hiệu hàng hóa.



... và trao chứng chỉ cho sinh viên tham gia Khóa tập huấn

ThS. Nguyễn Lê Kim - Chuyên viên Phòng Thông tin (Cục Sở hữu Trí tuệ) cho biết: “Mục đích của khóa tập huấn là góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đối với các bạn sinh viên, khi tham gia vào khóa tập huấn này các bạn sẽ biết thêm nhiều địa chỉ tìm kiếm tài liệu về khoa học kỹ thuật để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, khi các bạn tự làm ra một sản phẩm hay có một sáng chế nào đó và muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các bạn sẽ biết được cách tìm kiếm thông tin xem trên thế giới đã có ai làm ra sản phẩm hay sáng chế tương tự hay chưa, nếu có thì đã được đăng ký bảo hộ hay chưa và thủ tục đăng ký là như thế nào,... Bên cạnh đó, những sinh viên tham gia tập huấn sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa tập huấn và cùng với những kiến thức thu nhận được, các bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm tại các công ty, doanh nghiệp hay các văn phòng luật chuyên tư vấn về thông tin SHCN.”

Trong khóa tập huấn, sinh viên Duy Tân đã được hướng dẫn về các công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin và thực hành tra cứu thông tin SHCN. Với những kiến thức cơ bản về thông tin SHCN và kỹ năng tra cứu thông tin SHCN phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, tin rằng trong thời gian tới sinh viên Duy Tân sẽ có thêm nhiều đề tài cũng như biết cách bảo hộ quyền tác giả một cách hiệu quả nhất.

(Truyền Thông)